



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ จำนวน ๑ อัตรา
๓. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓ จำนวน ๑ อัตรา
๔. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๑-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๔ จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้

**ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด	คิดเป็นร้อยละ
๑	นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)	เทศบาลตำบลป่าเมต จังหวัดแพร่	๘๖.๙๐
๒	นายไพรัตน์ รัตนขมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)	เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่	๘๓.๙๐
๓	นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)	เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๗๗.๙๐

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย...

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด	คิดเป็น ร้อยละ
ไม่ผ่านเกณฑ์	นางกนกขวัญ วงศ์ทา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเหล่า จังหวัดแพร่	๕๘.๖๐

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

อนึ่ง ดำเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครั้งนี้ ผู้ขอโอนได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ทุกประการ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แม้จะเป็นผู้ผ่านการพิจารณารับโอน หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และไม่สามารถดำเนินการฟ้องคดีคณะกรรมการฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่